
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ครั้งท่ี 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันจันทร์ท่ี 5 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุม ช้ัน 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูม้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ   นามสกุล  ตำแหน่ง 
1. นางปารณีย์  ลมกิ่ง   สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางพัชรีย ์  นาคเอี่ยม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายพีระเดช  เดชศราเดโช  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวปสุตา  ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
5. นางสาวดวงใจ พวงจำปา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
6. นายธวัตร์      กุ้งทุ่ม   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
7. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
8. นางสาวสมบูรณ์ ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
9. นางสาวทาริกา ช้างโฉม   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
10. นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวชลิดา อ่อนละมุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
12. นางสาวพัทธนันท์ ประคอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13. นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
14. นางสาวเมธานุช เมฆานุวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวชฎาภา  พุฒทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
16. นางสาวศิรินทิพย์ สามารถ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวอรณัฐ ปุญจุบัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล  นิติกรปฏิบัติการ  
19. นายธวัชชัย  ทองดีนอก  พนักงานพิมพ์ดีด ส.4  
20. นายสมคิด  ทับจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2   
21. นายวุฒิชัย         ชอบธรรม  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2  
22. นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ  นิติกร      
23. นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์  
24. นางสาวกาญจนา คาดีวี   นักวิชาการสหกรณ์   
25. นางสาวรัชกมล แป้นเหมือน  นักวิชาการสหกรณ์  
26. นางสาวสุกานดา นาคเกิด   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า    
27. นางสาวสุชาดา เงินวิลัย   นักจัดการงานท่ัวไป 
28. นายธีระ   สรรหพงษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. นางสาวสิริพร เกิดทอง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
30. นางสาวดารัณ ร่วมเปรม  เจ้าพนักงานธุรการ 
31. นายนพรัตน ์ อยู่ประยูร  เจ้าพนักงานธุรการ    
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเทพ    แก้วประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 
2. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ไปราชการ 
3. นางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ไปราชการ 
4. นางสาวปวริศา กิจหัตถพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
5. นายวัชรทัต    วรัญชิตชลิดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
6. นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
7. นางสายพิณ  จันทร์เล่ียม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ลาพักผ่อน 
8. นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ ์  นักวิชาการสหกรณ์   ลาป่วย 
9. นายวิสุทธิ์  สุวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์   ลาป่วย 
10. นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ลาป่วย  
11. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ลาป่วย  
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดและ
ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    1.1 แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ รายนางสาวอรณัฐ  ปุญจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางเสาธง บางพลี บางบ่อ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามคำส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 448/2567 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2567 
    1.1 ยินดีกับข้าราชการย้าย รายนายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ     
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ไปดำรงตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มนิติการ 
สำนักงานเลขานุการกรม ตามคำส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 480/2567 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2567 
    1.3 กรณีข้าราชการเสียชีวิต รายนางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์) สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งประสานใหก้องคลัง และกองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบด้วย  

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบฝ่ายบริหารท่ัวไปดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2567 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2567   
            หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งท่ี 10/2567 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่มและเว็บไซต์
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
หากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 หากเลยห้วงเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่ารับรองรายงานการประชุม ท้ังนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่ผ่านมา          
  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/

ข้อบังคับสหกรณ ์
  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
  นางสาวพัทธนันท์  ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  รายงานต่อท่ีประชุมว่า -

ผลการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2567  
  ผลการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ รับมา 14 แห่ง ดำเนินการแล้ว - แห่ง คงเหลือ  

14 แห่ง (คงค้างเดือนเมษายน 2567 จำนวน 4 แห่ง คงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 19 แห่ง       
คงค้างเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 30 แห่ง รวมคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 จำนวน 67 แห่ง        

  ผลการดำเนินการรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ รับมา 4 แห่ง ดำเนินการแล้ว - แห่ง 
คงเหลือ 4 แห่ง (คงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 3 แห่ง คงค้างเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3 แห่ง
รวมคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 จำนวน 10 แห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ  

มติที ่ประชุมครั ้งก่อน ที ่ประชุมมอบให้ติดตามการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์            
รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา   

  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม    
  ผู ้ อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุมในเดือนกรกฎาคม 2567         

ไม่มีการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์  
ติดตามผลการดำเนินการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา มีดังนี้         
1) คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี สป 23/2566 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจาก

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีมติต้ังท่ีปรึกษาเกินกว่าจำนวนท่ีข้อบังคับ
กำหนด ความคืบหน้าปัจจุบัน วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการที่รับผิดชอบรายงานชำระเงิน 
3,500 บาท คงเหลือ 30,629 บาท 
                       2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สป 4/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เนื่องจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีมติเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ฯ 
ความคืบหน้าปัจจุบัน ให้มคีำส่ังทุเลาการบังคับตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ออกไปจนกว่าศาลปกครองจะมี
คำพิพากษากรณีเพิกถอนมติท่ีประชุมคณะกรรมการถึงท่ีสุดแล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มตรวจการสหกรณด์ำเนินการ 

  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ  
  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม   
  ผู ้ อำนวยการกลุ ่ มตรวจการสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุมในเดือนกรกฎาคม 2567 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การซื้อขายท่ีดินโครงการแพรกษา 2 ชุมชนนิมิตรใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2567 ผู้ร้องยังมาติดตามทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการอยู่ เจ้าหน้าท่ีได้แนะนำ
สหกรณว์่าควรปฏิบัติตามสัญญา 

  2. การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2567 
  3. การให้ออกจากสมาชิกโดยมิชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2567 
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  4. สหกรณ์ดำเนินการฝ่าฝืนกฎกระทรวงไม่รายงานผลประโยชน์ของคณะกรรมการสหกรณ์
ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567   

  5. ขอให้สหกรณ์คืนเงินค่าหุ้น รับมาเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
  6. คณะกรรมการดำเนินการขัดมติที่ประชุมใหญ่ รับมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567    

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567  
        ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

                           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุม สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร ับจัดสรรเง ินงบประมาณรวมทั ้งสิ ้น 7,059,605.13 บาท โดยเป้าหมาย            
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้รวมทั้งสิ้น 89 % ของเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 
โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้ 

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 4,153,895.13 3,565,349.13 588,546.00 85.83 
งบดำเนินงาน 2,542,310.00 1,896,316.61 645,993.39 74.59 
งบลงทุน 363,400.00 363,400.00 0.00 100.00 
รวมทั้งสิ้น 7,059,605.13 5,825,065.74 1,234,539.39 82.51 

 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป กล่าวว่าเบ้ียเล้ียงอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูล ณ วันท่ี 
1 สิงหาคม 2567 จำนวน 10 ชุด รวมเป็นเงิน 11,160 บาท  

    นางปารณีย ์  ลมกิ ่ง สหกรณ์จ ังหวัดสมุทรปราการ  กำชับให้ฝ ่ายบร ิหารทั ่วไป            
เร่งรัดการเบิกจ่ายเบี้ยเลี ้ยงให้รวดเร็วขึ ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบตัวชี ้วัด           
ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และกำชับให้สรุปงบประมาณคงเหลือของแต่ละกลุ่มฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบฝ่ายบริหารท่ัวไปดำเนินการ 

     ระเบียบวาระที่ 4.2 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 
                           หัวหน้าฝ่ายบร ิหารทั ่วไป แจ้งต่อที ่ประชุมในป ีงบประมาณ              

พ.ศ. 2567 การรายงานผ่านระบบและรายงานสำนัก/กองท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องรายงานประจำเดือนมิถุนายน 
2567 ดังนี้ 
 ฝบท.  จำนวน  6 เรื่อง 

กจส.  จำนวน  8 เรื่อง 
กพส.  จำนวน  6 เรื่อง 

 กบส.  จำนวน  7 เรื่อง 
 กตส.  จำนวน  7 เรื่อง 
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 จากการติดตามข้อมูลผลการรายงานพบว่า 
  þ  เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกรมฯ กำหนดทุกตัวช้ีวัด (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

     ระเบียบวาระที่ 4.3 การรายงานผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ E-Project 
                     ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิหารท ั ่วไป แจ ้งต ่อท ี ่ประช ุมในป ีงบประมาณ            

พ.ศ. 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มีการรายงานผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์   
ผ่านระบบ E-Project ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 13 โครงการ จากการติดตามข้อมูล           
การรายงานพบว่าเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกองแผนงานกำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

     ระเบียบวาระที่ 4.4 สรุปการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

                            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุมว่าขอสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  (เดือนตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 39 หัวข้อ (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)    

 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ    
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     ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานผลการจัดเก็บทะเบียนหุ้นและสมาชิก   
                                               นางสาวพัทธนันท์  ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่จะต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิกในปีงบประมาณ พ .ศ. 2566       
มีจำนวนทั้งสิ ้น 158 แห่งได้รับรายงานจำนวน 157 แห่ง ยังคงค้าง 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร     
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  สมุทรปราการ จำกัด โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำหนังสือแจ้งให้
สหกรณ์ดำเนินการจัดส่งภายใน 15 วัน ติดตามครั้งที ่ 1 ตามหนังสือท่ี สป 0010/2545 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2566 ติดตามครั้งท่ี 2 ตามหนังสือ ท่ี สป 0010/1088 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2567 ติดตาม
ครั้งท่ี 3 ตามหนังสือ ท่ี สป 0010/2137 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2567   
                                                ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สหกรณ์ที่จะต้อง
จัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิก มีจำนวนทั้งสิ้น 157 แห่ง ได้รับรายงานจำนวน 96 แห่ง ยังไม่จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนด จำนวน 56 แห่ง 
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์จัดส่งให้นายทะเบียนตามกำหนด (รายละเอียดตาม   
คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

    ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลการชำระบัญชี 
                            นางสาวพัทธนันท์  ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  

รายงานต่อท่ีประชุม การชำระบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 18 แห่ง โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 
สหกรณ์ที่อยู ่ขั ้นตอน 3 – 4 ยกระดับสู่ขั ้น 5 เป้าหมายจำนวน 11 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการได้ จำนวน       
4 แห่ง ได้แก่  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด 
2. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์อีเทอนัลพลาสติก จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมช่ัน จำกัด 

สหกรณ์สามารถถอนช่ือได้ร้อยละ 25 เป้าหมายจำนวน 5 แห่ง  ถอนชื่อได้จำนวน 2 แห่ง ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                    
1. สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนเคหะเมืองใหม่บางพลี จำกัด 
2. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด 
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                                                นางสาวพัทธนันท์  ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
รายงานต่อที่ประชุม ในเดือนกรกฎาคม 2567 ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าได้ดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง (รายงานเฉพาะที่มีการดำเนินการ) ดังนี้   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด รับมอบทรัพย์สินจากสหกรณ์เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567 
2. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ ได้ดำเนินการจัดส่งงบการเงินให้ผู ้สอบบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2567 อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีพิจารณาเอกสารเทียบกับเอกสารประกอบงบการเงิน  
3. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด อยู่ระหว่ารอผู้สอบบัญชีคนใหม่ 
4. สหกรณ์บริการเอื้ออาทรแพรกษา 2 จำกัด นัดผู้สอบบัญชีส่งงบการเงินที่แก้ไข ในวันที่ 6 

สิงหาคม 2567 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด มีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี อยู่ระหว่าง

การประสานส่งงบการเงินให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนสิ ่งทอลักกี้ 3 จำกัด ปรึกษาผู ้สอบบัญชีแล้ว ให้ดำเนินการจัดจ้าง

ทนายความในการสืบทรัพย์สินผู้ชำระบัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 
7. สหกรณ์อมทรัพย์คริสตัล จำกัด อยู่ระหว่างการจัดทำงบตามมาตรา 87 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สุขภาพไทย จำกัด มีทายาทสมาชิกมาติดต่อผู้ชำระบัญชี เรื่องเงินฝากสหกรณ์

ประมาณ 50,000 บาท ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นทุนเรือนหุ้น ไม่ใช่เงินฝากสหกรณ์ อยู่ระหว่าง
การประสานแจ้งทายาทสมาชิกต่อไป 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีให้แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างรอ
คำส่ังมอบหมายผู้สอบบัญชีคนใหม่ 

10. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมช่ัน จำกัด ส่งเอกสารเพิ่มเติมวันท่ี 2 สิงหาคม 2567 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์อีเทอนัลพลาสติก จำกัด ส่งงบตามมาตรา 87 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.7 รายงานผลการจัดส่งวาระการดำรงตำแหน่ง 
                            นางสาวพัทธนันท์  ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  

รายงานต่อท่ีประชุม สหกรณ์ท่ียังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่งท่ีค้างส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีบัญชี 
31 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด เนื่องจากไม่มีการประชุมใหญ่     
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรปราการ จำกัด 
4. ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด  
                                                 โดยกลุ่มฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการจัดส่งภายใน    
15 วัน ครั้งที ่ 1 ตามหนังสือที่ สป 0010/200 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 ครั้งที ่ 2 ตามหนังสือ          
ท่ี สป 0010/1281 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2567 
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                                                 ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีบัญชีเมษายน 
2566 – มีนาคม 2567 สหกรณ์ที่จะต้องจัดส่งรายงานวาระการดำรงตำแหน่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 158 แห่ง
สหกรณ์ท่ีรายงานวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน 107 แห่ง สหกรณ์ที่ยังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน   
43 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
 

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ดำเนินการติดตาม  

    ระเบียบวาระที่ 4.8 รายงานผลการติดตามการรายงานความเข้มแข็ง 
                            นางสาวพัทธนันท์  ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  

รายงานต่อท่ีประชุม การบันทึกการประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รอบปีบัญชีตุลาคม 
2566 - มีนาคม 2567 สหกรณ์ท่ีจะต้องรายงานความเข้มแข็ง มีจำนวนท้ังส้ิน 106 แห่ง รายงานในระบบ
แล้ว 32 แห่ง คงค้างรายงาน จำนวน 74 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ติดตามบันทึกข้อมูลในระบบ 
ให้ครบถ้วน    

    ระเบียบวาระที่ 4.9 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานพื้นฐาน  
1. พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น สหกรณ์เข้าเกณฑ์ คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค 
สปริง จำกัด กำหนดจัดประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2567 
2. พัฒนาผู ้นำเกษตรกร (คณะกรรมการกลางกลุ ่มเกษตรกร) กำหนดประชุมคณะกรรมการกลาง            
กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2567 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ เป้าหมาย 1 แห่ง คือ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา 
จำกัด เข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ    
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยมีกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก จำนวน 20 คน ณ วัดป่า
ศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก กำหนดในวันท่ี 16 สิงหาคม 2567 
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3. คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมครบท้ัง 4 ครั้ง 
4. ขับเคลื่อนปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป้าหมายเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่        
1) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด  2) สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด ได้กำหนด
จัดประชุมในวันท่ี 21 สิงหาคม 2567 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า   
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ได้กำหนดจัดประชุมในวันท่ี 19 สิงหาคม 2567 

    ระเบียบวาระที่ 4.10 โครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ 
“สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเนื่องในโอกาส      
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  
                                                 ผู ้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ จำนวน 46 คน ขบวนการสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 6 คน 
รวมทั้งส้ิน 52 คน 

มติที่ประชุม : รับทราบ   

    ระเบียบวาระที่ 4.11 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2567 
1) ร่วมประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทบพันปันสุข 

จำกัด ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2567 
2) จ ั ดประช ุม โครงการพ ัฒนาศ ั กยภาพและเสร ิมสร ้ าง           

ความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด    
ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2567  

3) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงดีเด่น ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2567 

4) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ปี 2567/2568 
ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.12 รายงานข้อมูลสหกรณ์ที่จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน   
หลังสิ้นปีบัญชี 
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์จัดประชุมใหญ่แล้ว 151 แห่ง ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน จำนวน 3 แห่ง          
ยังไม่ประชุมใหญ่ จำนวน 8 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.13 ผลการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมและการค้ำประกันประจำปี
ของสหกรณ์ 
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่ส่งขอวงเงินกู้ยืมฯ จำนวน 115 แห่ง ยังไม่ขอวงเงินกู้ยืมฯ (เกิน 30 วัน) 
จำนวน 34 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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    ระเบียบวาระที่ 4.14 ผลการส่งรายงานกิจการภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมใหญ ่ 
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อท่ีประชุม สหกรณ์ยังไม่ส่งรายงานกิจการ (เกิน 30 วัน) จำนวน 30 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.15 ผลการจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม ปิดบัญชีภายใน 30 วัน จำนวน 89 แห่ง 30-60 วัน จำนวน 41 แห่ง 61-90 วัน 
จำนวน 13 แห่ง 90 วันขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ปิดบัญชีไม่ได้ จำนวน 11 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ   
                                                   ความคืบหน้าการปิดบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี้ 
1. สหกรณ์เคหสถานแสงทิพย์ จำกัด  จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2567 คาดว่าผู้สอบบัญชีสามารถรับรองงบได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2567 
2. สหกรณ์เคหสถานแสงตะวัน จำกัด  ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีแล้ว 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด  อยู่ในกระบวนการส่ังเลิกสหกรณ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
            ระเบียบวาระที่ 4.16 ผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
รายงานต่อที ่ประชุมว ่า ได้ข ับเคลื ่อนติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ ส ินและพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ          
สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด ยอดชำระสะสม จำนวน 4,524,920.43 บาท หนี้คงเหลือ จำนวน 
22,922,693 บาท สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด (ไม่มีความเคลื่อนไหวการชำระหนี้ เนื่องจากกำหนด
ชำระหนี้ปีละครั้ง) 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
            ระเบียบวาระที่ 4.17 ผลการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสม  
                                                            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อท่ีประชุมว่า ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย 2 สหกรณ์ เพื่อจัดทำแผน (ร่าง) 
ปรับปรุงกิจการสหกรณ์ สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด เมื ่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2567 และสหกรณ์เคหสถานในคลองบางปลากด จำกัด เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

            ระเบียบวาระที่ 4.18 ผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร  
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที ่ประชุมว่า ได้จ ัดประชุมคณะทำงานฯ ประเมินการควบคุมภายใน 3 สหกรณ์ ได้แก่          
สหกรณ์ออมทรัพย์ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์เคหสถานบางบ่อ   
เพิ่มทรัพย์ จำกัด เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์อัคคีปราการ จำกัด ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2567  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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    ระเบียบวาระที่ 4.19 ผลการดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
                                                  ผู ้ อ ำน วยการกลุ ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม และพัฒนาการบริ ห า ร การ
จั ด ก า ร สห ก ร ณ์  ร า ย ง าน ต่ อ ที ่ ป ร ะชุ ม ว ่ า  ผลก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ใ น เ ดื อน กร กฎ าคม  2567          
มีรายงานผล 5 สหกรณ์ มีอัตราดอกเบี้ยเท่าเดือนก่อน  

มติที่ประชุม : รับทราบ    

    ระเบียบวาระที่ 4.20 สหกรณ์ที่มีหนี้ NPL จำนวน 18 สหกรณ์   
                                                    ผู ้ อ ำน วยการกลุ ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม และพัฒนาการบริ ห า รการ
จัดการสหกรณ์  รายงานต่อที่ประชุม  ผลการดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2567 ดำเนินการ
ตามมาตรการ 2 แห่ ง  อยู่ ระหว่ างดำเนินการตามมาตรการ 5 แห่ ง  ไม่มีการดำเนินการตาม
มาตรการ 7 แห่ง   

มติที่ประชุม : รับทราบ    

            ระเบียบวาระที่ 4.21 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินกิจการ มีอัตราการ
ขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2567) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
                                                   ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงาน     
ต่อที ่ประชุม สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรจำนวน  159 แห่ง มีปริมาณธุรกิจสะสม 10 เดือน ตั ้งแต่                    
เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 ปริมาณทั ้งสิ ้น 37,282,898,142.94 ล้านบาท         
เมื่อเทียบกับปี 2566 ในช่วงเดียวกัน ปริมาณธุรกิจ 26,666,900,605.83 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2567 
มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น 10,615,997,537.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.81 %  
                                                   เป้าหมายจังหว ัด 32 ,122,191,074.86 ล้านบาท มียอด
สะสม 37,283,605,642.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 116.06 %     

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.22 ติดตามข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินสหกรณ์ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อที่ประชุม จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มข้ึน    
จากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63  
 
                                                  เป้าหมาย 159 แห่ง ผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2567 
5 แห่ง ผลงานสะสมยกไป 106 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.23 ผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ (ระบบ MIS) 
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ท่ีประชุม เป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมจำนวน 109 แห่ง  
                                                  ผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์รายงาน
ครบถ้วน จำนวน 75 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 แห่ง ไม่มีการรายงาน จำนวน 30 แห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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            ระเบียบวาระที่ 4.24 ผลการรายงานข้อมูลฯ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ที ่ประชุม ติดตามการรายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  จำนวน 66 แห่ง               
ผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 
63 แห่ง ไม่ส่งรายงาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลัดหลวง จำกัด 2) สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 3) สหกรณ์เคหสถานสินธานี จำกัด สหกรณ์ส่งกระดาษทำการ จำนวน   
66 แห่ง สหกรณ์ถือเง ินสดเกินกว่าระเบียบของสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์                
ครูสมุทรปราการ จำกัด อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องสูงสุด 15,447.73 % คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำสุด 2.67 % คือ สหกรณ์ออมทรัพย์        
ครูสมุทรปราการ จำกัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.25 ผลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับ   
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ     
ที ่ประชุมว่าได้ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด           
พบว่าตู้แช่เสีย กำลังดำเนินการซ่อมแซม 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.26 ผลการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและ
การขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมและพัฒนาธ ุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อท่ีประชุม ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2567 เข้าประสานงานโครงการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.27 ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมและพัฒนาธ ุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อที่ประชุม สถานะดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเดือนกรกฎาคม 2567 ดำเนินการปกติ 29 กลุ่ม ดำเนินการ
เป็นครั้งคราว 5 กลุ่ม ติดตามข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้าได้ 14 กลุ่ม เป็นยอดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งส้ิน 
515,500 บาท  

มติที่ประชุม : รับทราบ   
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    ระเบียบวาระที่ 4.28 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเดือนกรกฎาคม 2567   
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ     
ท่ีประชุม ดังนี้ 
1. วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที ่ 5/2567 พิจารณาอนุมัตเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการผลผลิตให้เกษตรกร         
ท่ีเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 ราย เป็นเงิน 3,069,840 บาท และพิจารณาเปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เพิ ่มเติม โดยกำหนดรับสมัครไม่เกินวันที ่ 20 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในท่ีประชุม 

๒. วันที่ ๑0 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด  
เพื่อประสานงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและนำไปสู่แผนขับเคล่ือนอย่าง
เป็นรูปธรรม และสำรวจความต้องการอุปกรณ์การตลาด เพื่อจัดต้ังคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569   
3. วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์ เพื ่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ พร้อมท้ัง
ประสานงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและนำไปสู่แผนขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม และการสำรวจความต้องการอุปกรณ์การตลาด เพื่อจัดต้ังคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569   
4. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อน การส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและการตลาดตามนโยบาย คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว 
บางพลัด กทม.        
5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกต.ธกส.สมุทรปราการ จำกัด 
ติดตามผลการปิดบัญชี และเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
6. วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิม     
พระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแพรกษา โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานเปิด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.29 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2567   
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ท่ีประชุม ดังนี้ 
1. ติดตามผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน (MIS)    
(ภายในวันท่ี 25) 
2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวนท้ังส้ิน 159 แห่ง (ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 28 ของเดือน) 
3. จัดเก็บข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 66 แห่ง (ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 20 ของเดือน) 
4. ติดตามจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินสหกรณ์ 
5. ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
6. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้จัดทำคู่มือวิเคราะห์ต้นทุนการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปแนะนำ และให้บันทึกในรายงานการประชุมของสหกรณ์ด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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    ระเบียบวาระที่ 4.30 กำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์  
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์  รายงานต ่อท ี ่ประชุม           
ในเดือนกรกฎาคม 2567 ได้ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.31 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ 
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม ผลการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ มีจำนวน 8 แห่ง เลิกระหว่างปี 2 แห่ง คงเหลือ 6 แห่ง ในเดือนกรกฎาคม 
2567 ไม่มีรายงานความเคล่ือนไหว และไม่มีการชำระค่าเสียหายเข้ามา 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.32 ผลการแก้ไขรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม ผลการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 ข้อสังเกตที ่ตรวจพบ จำนวน 41 แห่ง กลุ่มฯ         
ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ได้รับรายงานการเข้าแนะนำ ส่งเสริม จำนวน 18 แห่ง 
คงเหลือ 23 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.33 รายงานผลการใช้ Application การสอบทานเงินกู้ เงินหุ้น    
เงินรับฝากของสหกรณ์  
                                                    ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์  รายงานต ่อท ี ่ประชุม      
จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า 100 ล้านบาท ได้พัฒนา Apps ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สหกรณ์มี  Application จำนวน 21 แห่ง สหกรณ์ไม ่ม ี Application จำนวน 9 แห่ง คิดเป็น 70 %        
จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนดำเนินงานต่ำกว่า 100 ล้านบาท ได้พัฒนา Apps ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
สหกรณ์มี Application จำนวน 39 แห่ง สหกรณ์ไม่มี Application จำนวน 90 แห่ง คิดเป็น 30.23 %      
กลุ่มฯ ได้กำชับการแนะนำให้สหกรณ์ใช้ Application ของสหกรณ์และเปิดใช้งาน   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบ ียบวาระที่  4.34 รายงานผลการปฏิบัต ิงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567            
และประเด็นปัญหา 
                                                     นางสาวศิร ินทิพย์  สามารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
รายงานต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 14 แห่ง 
ประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 3 แห่ง แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 14 แห่ง ประชุมร่วมปิดบัญชี จำนวน      
1 แห่ง รายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง ส่งเล่มรายงาน
กิจการประจำปีสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง และรายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์รายบุคคล ดังนี้  
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบ ียบวาระที่  4.35 รายงานผลการปฏิบัต ิงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567            
และประเด็นปัญหา 
                                                     ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมสหกรณ์ 2 รายงานต่อที ่ประชุม        
ผลการดำเนินงาน ในเดือนกรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 แห่ง ประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 
1 แห่ง แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 10 แห่ง และรายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์รายบุคคล ดังนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.36 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงานต่อท่ีประชุมดังนี้ 
1. วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางสาวดวงใจ พวงจำปา พร้อมด้วย นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม/ขาดทุนต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ที่ประสบ
ปัญหาการดำเนินงานสู่สหกรณ์เข้มแข็ง ณ สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด 
2. วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์ พร้อมด้วย นางสาวอรณัฐ  ปุจจุบัน เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม/ขาดทุนต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ที่ประสบ
ปัญหาการดำเนินงานสู่สหกรณ์เข้มแข็ง ณ สหกรณ์เคหสถานในบางปลากด จำกัด 
3. วันท่ี 10 - 12 กรกฎาคม 2567 นายปริญญา กิตติดนัยรักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะด้านการเป็นที ่ปรึกษาทางการเงินสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ที่ รายชื่อเจ้าหน้าที ่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

 กรกฎาคม 2567              ผลงานสะสม 
   (แห่ง/คร้ัง)                  (แห่ง/คร้ัง 

 

1 นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ 21 6/7 106/124 
2 นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา 19 13/13 103/111 
3 นายธีรพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง 15 3/3 33/41 
4 นางสาวศิรินทิพย์  สามารถ 15 5/5 31/31 
5 นางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา 15 - - 
6 นางสาวนันท์นภัส  ธนะฤกษ์ 12 4/4 54/62 

ที่ รายชื่อเจ้าหน้าที ่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

กรกฎาคม 2567            ผลงานสะสม 
   (แห่ง/คร้ัง)                  (แห่ง/คร้ัง 

 

1 นางสาวดวงใจ  พวงจำปา 22 5/5 22/76 
2 นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์ 13 22 13/53 
3 นางสาวอรณัฐ  ปุจจุบัน 13 3/3 3/3 
4 นายวิสุทธ์ิ  สุวรรณ 8 2/2 8/34 
5 นางสาวเมรินทร์  ปรีชาวัฒนสกุล 8 1/1 8/32 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ  
     ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ      

                             นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะเลขานุการ
ตามคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานฯ รายงานต่อที่ประชุมในเดือนกรกฎาคม 
2567 จากรายงานการเข้า-ออกสำนักงานในวันทำการ กำหนดให้เข้าเวลา 06.00 น. – 18.00 น. 
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ 

มติที่ประชุม : รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพือ่พิจารณา  
     - ไม่มี - 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่น ๆ  
   นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ 
   7.1 ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมา        

พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ราชการ รวมถึงสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ     

   7.2 ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เร่งรัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน     
ผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั้งท่ี 2/2567 

   7.3 ขอให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป กำชับ เร่งรัด เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   7.4 การประชุมครั้งถัดไป ในวันจันทร์ท่ี 2 กันยายน 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบฝ่ายบริหารท่ัวไปดำเนินการ  

         

                 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.05 น. 

 

 
  
      

ธวัตร์  กุ้งทุ่ม 
(ธวัตร์  กุ้งทุ่ม) 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

สุชาดา  เงินวิลัย 
(นางสาวสุชาดา  เงินวิลัย) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


